

# สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตรอน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตรอน มีผลการดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและแผนการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน พ.ศ.2567 ดังต่อไปนี้

## งานการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 2 เมษายน 2567 ศสกร.อำเภอตรอน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเสริมสร้างความรู้ 2 เมษา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเป้าหมายเป็นนักศึกษา ศสกร.อำเภอตรอน จำนวน 50 คน งบประมาณ 12,450 บาท ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี



## ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

วันที่ 9 - 10 เมษายน 2567 ศสกร.อำเภอตรอน จัดโครงการอบรมหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน และการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้กับประชาชนทั่วไป และนักศึกษา ศสกร.อำเภอตรอน จำนวน 60 คน งบประมาณ 13,200 บาท ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอตรอน จังหวัดอุดรดิตถ์



## งานบุคลากร

1) วันที่ 18 เมษายน 2567 บุคลากร ศสกร.อำเภอตรอน เข้าร่วมประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินงาน สกร.จังหวัดอุดรดิตถ์ ไตรมาส 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ "สร้างน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ ผู้บริหาร และบุคลากรอาวุโส" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณ 0 บาท ณ บริเวณลานกิจกรรมห้องประชุม สกร.จังหวัดอุดรดิตถ์





2) วันที่ 4 เมษายน 2567 นายสุวิทย์ จันทร์มณฑา ครู ศกร.ตำบล ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อติดตามคุณภาพการจัดการศึกษา สำนักงาน สกร.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 พร้อมกำกับติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและร่วมวางแผนการปฏิบัติงานตลอดจนติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนางสาวปาริชาติ ไชยสถิตย์ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอตรอน



3)วันที่ 22 - 23 เมษายน 2567 นายสมชาย แง่อดุ ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอตรอน พร้อมด้วยบุคลากร ศสกร.อำเภอตรอน เข้าร่วมโครงการอบรมครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย บุญคุณของพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรดิตถ์ เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้กับบุคลากรหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด พร้อมการนำความรู้ไปถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับผู้เรียนและประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์





## งานจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายสมชาย แง่อุด ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตรอน พร้อมด้วยนางสาวนันทพร ศรีเกตุ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์และบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และสามารถขยายผลสู่ผู้เรียนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมมาร์คัวร์ โรงแรมไอเอยรา แกรนด์ พาเลซ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

